

แผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

เนื่องจากคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศมีความยุ่งยากซับซ้อน และมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากคดีแพ่งและคดีอาญาทั่วไป จึงได้มีการจัดตั้งแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศขึ้นในศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษ เพื่อให้มีการพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ โดยองค์คณะผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อให้การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นไปอย่างเที่ยงธรรม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘. เปิดทำการเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประกอบด้วยรองประธานศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษทำหน้าที่รับผิดชอบงานในแผนก ๑ คน และองค์คณะผู้พิพากษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านกฎหมายและการพิจารณาพิพากษาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะ แผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา โดยมีอำนาจพิจารณาและทบทวนคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามที่คู่ความอุทธรณ์ขึ้นมา

ประเภทคดีที่ขึ้นสู่การพิจารณาพิพากษาของแผนก

คดีอาญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ คดีอาญาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และคดีอาญาเกี่ยวกับความผิดทางการค้า ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๑ - ๒๗๕

คดีแพ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ คดีแพ่งเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และคดีที่มีข้อพิพาทตามสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ

คดีแพ่งหรือคดีอาญาเกี่ยวกับข้อพิพาทในการออกแบบวงจรรวม การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ชื่อทางการค้า ซึ่งทางภูมิศาสตร์ที่แสดงถึงแหล่งกำเนิดของสินค้า ความลับทางการค้า และการคุ้มครองพันธุ์พืช

คดีแพ่งเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ คดีแพ่งเกี่ยวกับการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าหรือตราสารการเงินระหว่างประเทศ การให้บริการระหว่างประเทศ การขนส่งระหว่างประเทศ การประกันภัยและนิติกรรมที่เกี่ยวข้อง คดีแพ่งเกี่ยวกับเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรีชีส รวมทั้งการประกันภัยเกี่ยวกับกิจการดังกล่าว คดีแพ่งเกี่ยวกับการกักเรือ การทุ้มตลาด และการอุดหนุนสินค้าหรือบริการจากต่างประเทศ

คดีแพ่งหรือคดีอาญาที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษ

กรณีมีปัญหาว่าคดีใดจะอยู่ในอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศหรือไม่ให้
ประธานศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษเป็นผู้วินิจฉัย คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษให้
เป็นที่สุด ถ้าตามคำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษจะต้องเปลี่ยนแปลงศาลที่มีอำนาจ
พิจารณาพิพากษาคดีให้ศาลเดิมโอนคดีไปยังศาลดังกล่าว และให้ถือว่ากระบวนการพิจารณาที่ได้ดำเนินการ
ไปแล้วในศาลเดิมก่อนมีคำพิพากษาไม่เสียไปเว้นแต่ศาลที่รับโอนคดีจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นเพื่อ
ประโยชน์แห่งความยุติธรรม

